



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ได้ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๓-๕/๖ จำนวน  
๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งเงื่อนไขในการ  
สมัครแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คณะคุณสมบัติ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก พร้อมทั้ง  
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

**๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก**

- ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การคัดเลือกข้างต้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและ  
รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น  
หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น  
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้นำผ่านการ  
คัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และไม่มีการแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งใด ๆ และหากพบว่าเป็นการเจตนา หรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้สมัครรายนั้น

**๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก**

คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดให้มีการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่าง  
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา) อำเภอบ้านนาเดิม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดรายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด  
(ตามเอกสารแนบท้าย ๒)

**๓. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก**

๓.๑ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

(ก) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบสีทึบไม่ต้องสวมหมวก

(ข) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบเลขประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือก วัน

เวลา สถานที่คัดเลือก

/(ค) ให้ผู้เข้ารับ...

(ค) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก ไปถึงสถานที่คัดเลือกเพื่อรายงานตัวก่อนถึงกำหนดนัดรายงานตัว ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

(ง) ไม่สูบบุหรี่ ในสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

(จ) ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวัน และเวลาที่กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

#### ๓.๒ ขั้นตอนการสัมภาษณ์

(ก) ผู้เข้ารับการคัดเลือก ไปถึงสถานที่คัดเลือกตามวัน เวลา ที่กำหนด ผู้ใดไปถึงสถานที่คัดเลือก ภายหลังจากที่การดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการคัดเลือกได้

(ข) ไปรายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงตามเวลาที่กำหนด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) หรือบัตรประจำตัวประชาชน

(ค) รอกการคัดเลือก ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้

(ง) คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะจัดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกตามลำดับที่กำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และหรือรายชื่อผู้ที่มีรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด

(จ) ต้องเข้ารับการคัดเลือกกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกจัดลำดับไว้ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคัดเลือกหรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการคัดเลือกครั้งนี้

(ฉ) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกโดยเคร่งครัด

#### ๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ข้อ ๘๙ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

อนึ่ง ประกาศต่าง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ประกาศกำหนด จะอ้างว่าไม่ทราบในภายหลังไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘



(นายประพันธ์ วรประโยชน์)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

(เอกสารแนบท้าย ๑)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓-๕/๖  
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เลขประจำตัว ผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	สังกัดเทศบาล	จังหวัด	คะแนน คุณสมบัติ
๐๐๑	นายธงชัย แก้วนิรัตน์	เทศบาลตำบลบ้านนา	สุราษฎร์ธานี	๙๘

(เอกสารแนบท้าย ๒)

กำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

วัน เวลา คัดเลือก	ตำแหน่ง ที่สมัครคัดเลือก	หมายเลข ประจำตัว ผู้เข้ารับการ คัดเลือก	สถานที่คัดเลือก/ เวลารายงานตัว
(สอบข้อเขียน) ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	- นักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๐๐๑	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
(สอบสัมภาษณ์) ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.	- นักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๐๐๑	สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา) ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป